

## Tây Nam, biển gọi xuân về...

Thứ ba, 26/01/2016 09 giờ 09 GMT+0

Bút ký \* **ĐẶNG HUỲNH**

### Bài 2: Sắc xanh nơi đảo xa

**Ở nhiều đảo xa của vùng biển Tây Nam, điện- đường- trường- trạm giờ đã phủ kín, đời sống của ngư dân thay đổi từng ngày. Vượt qua thiên tai, dịch họa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân miền biển đã xiết chặt tay nhau để giữ cho vùng biển Tây Nam nhựa sống mãi căng tràn...**

### HỘI SINH...

"Beng... beng..."... Đảo Thổ Chu đón chúng tôi bằng tiếng chuông vang vọng từ Đền Thổ Châu. Khói hương lan tỏa, tiếng tụng niệm liên hồi gợi nhớ những chuyện đau lòng quá khứ. Đền Thổ Châu là nơi thờ 500 đồng bào ta đã bị Pôn Pốt sát hại tháng 5-1975, chỉ vài ngày sau khi đất nước thống nhất. Làng biển gần như bị xóa sổ. Cuối tháng 5-1975, quân đội ta giải phóng đảo Thổ Chu, sự sống trên đất đảo được tạo lập từng ngày, cho đến hôm nay...



Đền Thổ Châu, nơi thờ khoảng 500 đồng bào ta bị Pôn Pốt sát hại tháng 5-1975.

Những người bán cá ở Bãi Ngự gặp chúng tôi liền hồ hởi cầm những con cá thu nặng hơn chục ký để quay phim, chụp hình "Lên ti vi nhen mấy chú, cho bà con khắp nơi biết Thổ Chu đẹp cỡ nào!". Quanh xã Thổ Châu (Phú Quốc- Kiên Giang), hàng quán san sát, xe máy, xe tải đông đúc, tiếng học sinh giờ ra chơi chạy nhảy,

cười đùa rộn rã. Ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, cho biết: "Từ ngày Thổ Châu được đầu tư đường cơ động quanh đảo, đời sống bà con như bừng sáng". Hiện toàn xã có 51 tàu đánh bắt hải sản công suất từ 6-24CV, với sản lượng năm 2015 khoảng 150 tấn. Năm qua, bà con Thổ Châu đã được sử dụng điện 24/24, giúp chuyện làm ăn, sinh hoạt thuận tiện. Theo Thượng úy Đinh Văn Súc, Trạm Trưởng Bệnh xá Quân Dân y xã Thổ Châu, đơn vị giờ như bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ trang thiết bị. Năm qua, có một trường hợp tai biến sản khoa đã được cấp cứu kịp thời, cứu sống cả mẹ lẫn con. Kỹ thuật can thiệp, xử lý ban đầu được thực hiện kịp thời trước khi đưa vào đất liền, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Đảo Nam Du ngày cuối năm nhộn nhịp ghe tàu, tiếng người gọi nhau í ới, xôm tụ như bất kỳ khu chợ nào ở đất liền. Cạnh bên sự sầm uất đó là khu tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do cơn bão số 5 năm 1997. Cơn bão đi qua, niềm đau vẫn còn ở lại. Trên bia khắc con số 460 người tử nạn và 335 người bị thương tích trên vùng biển Kiên Giang, nhưng làm sao nói hết nỗi đau của những người vợ mất chồng, con nhỏ mất cha. Ngày đó xóm biển Nam Du xác xơ, tiêu điều, hầu như không còn căn nhà nào trụ vững trước bão tố. Chị Nguyễn Thị Danh, người dân Nam Du, nhớ lại: "Trời đang xanh bỗng vùn vũ rồi cuốn phăng tất cả, ngôi nhà tôi trong nháy mắt đã sập ngay".

Bão tố có thể làm đổ ngã nhà cửa, cây cối nhưng chẳng thể nào lay chuyển giấc mơ chinh phục biển cả của người dân Nam Du. Gần 20 năm trôi qua, nỗi đau dần nguôi, xứ biển lại tấp nập tàu ghe cho những chuyến vươn khơi, bám biển. Xã đảo An Sơn (Kiên Hải- Kiên Giang), trung tâm chính của đảo Nam Du, giờ phát triển từ nghề đi biển. Tổng sản lượng khai thác hải sản trên biển của xã năm 2015 ước đạt gần 10.500 tấn. Thu nhập bình quân của xã là 55 triệu đồng/ người/ năm. Toàn xã chỉ còn 1 hộ nghèo. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch UBND xã An Sơn, nói: "Đời sống bà con được nâng cao. Nam Du trở thành đất lành, sóng yên biển lặng để ngư dân an tâm ra khơi".

## **XANH MÀU HY VỌNG**

Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) hiện chưa có hộ dân sinh sống mà chỉ có lực lượng hải quân, bộ đội biên phòng đứng chân, bởi nguồn nước ở đây khan hiếm, nguy cơ cháy rừng khá cao. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Cà Mau đã giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm chủ đầu tư công trình xây dựng hồ nước ngọt số 2 trên đảo với thể tích lên đến 3.500m<sup>3</sup>. Đến cuối tháng 1-2016, công trình đã hoàn thành 70% khối lượng công việc. Giữa tháng 1 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cũng đã bàn giao mặt bằng xây dựng tiếp hồ chứa nước ngọt số 1 trên đảo Hòn Khoai với thể tích 5.400m<sup>3</sup>. Không lâu nữa, trên hòn đảo nhỏ ghi dấu chiến công của nhà báo, nhà giáo, nhà chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển sẽ có nguồn nước

trong lành, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phòng chống cháy rừng mùa khô. Đại tá Võ Văn Dúl, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai, phấn khởi: "Hồ nước ngọt sẽ là bước ngoặt mới trong phát triển đảo Hòn Khoai. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo ai cũng trông nhờ ngày hoàn công công trình".



Công trình hồ nước ngọt số 2 trên đảo Hòn Khoai sắp hoàn thành, đảm bảo cung cấp nước ngọt cho đảo. Ảnh: DUY KHÔI

Sau đảo Phú Quốc, nhiều hòn đảo Tây Nam cũng đã và sắp có điện lưới quốc gia. Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), nổi bật nhất phải kể đến là Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang, với tổng mức đầu tư 467 tỉ đồng, gồm các hạng mục: đường dây 110kV An Biên- Lại Sơn dài 43 km (trong đó phần trên biển là 24,496 km), trạm 110kV Lại Sơn, lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho gần 2.000 hộ dân trên đảo. Còn Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVNSPC đã tách khỏi dự án Cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo tỉnh Kiên Giang thành dự án độc lập, khởi công vào ngày 10-10-2015. Dự kiến hai công trình này sẽ đồng thời đóng điện vận hành vào dịp 30-4-2016. Điện về, đảo nhỏ sẽ bừng sáng, hy vọng cũng sẽ bừng lên trong mỗi mái nhà, con đường làng biển.

Ở mỗi hòn đảo vùng biển Tây Nam mà chúng tôi đã đặt chân, ai ai cũng ấn tượng bởi màu xanh của trời, của biển, của những tán rừng nguyên sinh. Riêng tôi, tôi nhìn thấy màu xanh trong đôi mắt của trẻ em trên đảo, trong tiếng đọc bài của lớp học nơi đảo xa và trên từng nấc thang chinh phục tri thức. Nấc thang ấy theo đúng nghĩa đen bởi để đến lớp học tình thương ở lưng chừng Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), trẻ em phải leo 303 bậc thang dựng đứng, trắc trở, mà khách lần đầu trải nghiệm như chúng tôi phải dùng chân nghỉ mệt nhiều lần. Lớp học có 17 học sinh nhưng rải từ lớp 1 đến lớp 6, do Thượng úy Trần Bình Phục, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, đứng lớp. Bước vào lớp ai cũng ngỡ ngàng bởi lớp có 2 tấm bảng đôi diện ở đầu và cuối căn phòng tạm bợ, mỗi tấm bảng chia làm 3, cho 6 lớp học. Vừa nghe thầy Phục dạy học trò  $1+1=2$ , lại nghe thầy giảng về cách tính chu vi hình tròn, diện tích hình tam giác... Lớp học chừng như "rối rắm" ấy suốt nhiều năm qua đã "gỡ rối" cho gần 30 gia đình ở Hòn Chuối về chuyện học của con em. Em Ngô Thúy Vy, học lớp 3, quệt vội giọt mồ hôi khi vừa chinh phục 303 bậc thang, nói: "Nhiều lúc mệt quá con muốn nghỉ học nhưng mẹ con nói ráng học để biết chữ. Con muốn làm cô giáo để về dạy học cho trẻ em trên hòn".

**Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-2-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" đề ra mục tiêu: "Phấn đấu đưa nước ta thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển". Một trong những cụ thể hóa "mạnh về biển, làm giàu từ biển" là những cư dân biển có đời sống sung túc, ấm no để họ an tâm gắn bó với biển, vươn khơi bám biển. Từ đó, chính ngư dân là những cột mốc sinh động, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên biển đảo quê hương.**

Ở Hòn Chuối, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Sang được xem là gia đình hiếu học tiêu biểu. Trong số 5 người con của bà, có 3 người đã tốt nghiệp đại học, con út đang học Trung học phổ thông. Càng bất ngờ hơn khi biết, họ đều bắt đầu những bài học đầu đời từ lớp học tình thương ở lưng chừng Hòn Chuối, từ 303 nấc thang vươn tới tương lai. Bà Sang hào sảng: "Thời này mà dốt là khổ lắm. Bộ đội dạy chữ, cho gạo, cho quần áo, lo bệnh tật cho con của dân. Học không tốn mà còn được tiền. Lớp học này đúng là Tình Thương thiệt!".

### **Bài 3: Du xuân biển đảo Tây Nam**